

Số: 3119 /BC-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023;
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2024**
*(Tài liệu phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII,
nhiệm kỳ 2021-2026)*

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa bản lề thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2015, song tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong nước từ trung ương đến địa phương. Hậu quả của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục trong nhiều năm; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục phức tạp; tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng chậm lại; Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng gây ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, tỉnh Cao Bằng nói riêng. Trước tình hình khó khăn, thách thức đan xen với những thời cơ, thuận lợi, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; nhất là các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài hoặc mới phát sinh, do đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển ổn định. Tuy nhiên, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật sự vững chắc, tăng trưởng tín dụng thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thị trường bất động sản, đầu tư trong nước và thu hút FDI, lao động việc làm,... tiếp tục gặp nhiều khó khăn; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đặc biệt tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; các chương trình mục tiêu quốc gia; cùng với những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 5 năm 2021- 2025

với phương châm hành động "**Đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, bản lĩnh; sáng tạo, hiệu quả**"; phát huy tính tích cực, chủ động, vận dụng linh hoạt các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tập trung khắc phục khó khăn, giải quyết các tồn tại, vướng mắc; nâng cao năng lực cạnh tranh, tính minh bạch và củng cố tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư... tiếp tục thu hút ngoại lực, kết hợp phát huy nội lực, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Qua đó, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Phần I

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH NĂM 2023

I. PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nghiên cứu, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy về phương châm hành động nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2023, UBND tỉnh đã xác định và chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp thực hiện thống nhất, đồng bộ phương châm hành động "**Đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, bản lĩnh; sáng tạo, hiệu quả**", đồng thời tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành triển khai công tác của năm 2022 và từng tháng đầu năm 2023 làm căn cứ cho việc xác định các giải pháp hữu hiệu triển khai thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023; xây dựng hoàn thiện và ban hành các kế hoạch, chương trình công tác tổng thể năm 2023; nắm bắt thông tin và dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực; hậu quả từ đại dịch COVID-19 gây ra và sự biến đổi khó lường của khí hậu; thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ban hành Chương trình công tác năm 2023, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023¹ với các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành sau đây:

¹ - Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 Ban hành Chương trình Công tác năm 2023;

1. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng thực hiện 03 chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá và các chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động; luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, không chuyển trạng thái đột ngột. Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

3. Đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, bất ngờ phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

4. Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế.

5. Tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế; đảm bảo môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

6. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng.

7. Chỉ đạo tiếp tục quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo môi trường đầu tư kinh

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 07/4/2025 về việc Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025;

- Kế hoạch hành động số 1189/KH-UBND ngày 18/5/2023 thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;...

doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư. Đẩy mạnh thu hút và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Cao Bằng năm 2023. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn.

8. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thành phố, thị trấn và khu kinh tế cửa khẩu. Điều chỉnh, mở rộng, phát triển quỹ đất tại các đô thị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

9. Cùng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là tại các đơn vị hành chính đã thực hiện sáp nhập. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó tập trung rà soát quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với trách nhiệm công vụ; tăng cường đi cơ sở để nắm và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng tiêu chí xác định trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị được giao. Khắc phục các hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong năm 2022, đặc biệt là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công chậm; chấp hành chưa cao chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác phối hợp giữa các sở ngành, giữa sở, ngành với địa phương trong giải quyết một số vấn đề chưa đạt hiệu quả cao... Tiếp tục rà soát, có giải pháp xử lý kịp thời đối với các quy định không phù hợp gây vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu ban hành, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp.

II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU

1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế làm việc, Chương trình công tác và nhiệm vụ của UBND tỉnh

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Mọi hoạt động của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, bảo đảm tập trung, dân chủ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm phát huy vai trò, trí tuệ tập thể; đồng thời kết hợp trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân, các thành viên UBND tỉnh đã chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, các vấn đề quan trọng, cấp bách trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, nhất là giải quyết các công việc chung của tập thể UBND tỉnh và chủ động giải quyết công việc trong nhiệm vụ, chức trách được giao²; tập

² theo Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế Quyết định số 2526/QĐ-UBND;

trung lãnh, chỉ đạo công tác của các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và UBND các huyện, thành phố; bám sát cơ sở; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, đưa nhanh các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tháo gỡ khó khăn phục vụ người dân và doanh nghiệp³; chủ động chỉ đạo rà soát, tổng hợp và gửi nhiều đề xuất, kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến các cơ quan Trung ương⁴. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chính phủ và Thủ tướng

- Tại các Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất biểu quyết các dự thảo quyết định của UBND tỉnh, danh mục các văn bản Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ký thay mặt UBND tỉnh; bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương; đối với các dự thảo văn bản được lấy ý kiến kèm theo văn bản, các thành viên UBND tỉnh đã tham góp ý kiến qua Phiếu ghi ý kiến cụ thể, rõ ràng,...

- UBND tỉnh ban hành Công văn số 1191/UBND-TH ngày 19/5/2023 giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023.

³- Ban hành Công văn số 1303/UBND-TH ngày 30/5/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; Công văn số 1148/UBND-TH ngày 15/5/2023 về việc tham mưu báo cáo, giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã; Công văn số 1051/UBND-TH ngày 04/5/2023 về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; Công văn số 996/UBND- CN ngày 25/4/2023 về việc tháo gỡ khó khăn về đầu tư, xây dựng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý vận hành một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; Công văn số 450/UBND-TH ngày 06/3/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công văn số 1370/VP-KT 12/5/2023 về việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản;...

- Ban hành Báo cáo số 1682/BC-UBND ngày 28/6/2023 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo số 2376/BC-UBND ngày 31/8/2023 về kết quả hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; Báo cáo số 2436/BC-UBND ngày 06/9/2023 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương;...

⁴ - Ban hành Công văn số 469/UBND-KT ngày 08/3/2023 Về việc xin ý kiến đối với các vướng mắc các địa chỉ đầu giá quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1212/UBND-TH ngày 22/5/2022 về việc thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2969/UBND-TH ngày 31/10/2023 về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Công văn số 2165/UBND-VX ngày 14/8/2023 về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 2105/UBND-TH ngày 07/8/2023 về việc đề xuất áp dụng cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư...

- Ban hành Báo cáo số 2147/BC-UBND ngày 10/8/2023 rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành; Báo cáo số 2850/BC-UBND ngày 17/10/2023 về tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Báo cáo số 2779/BC-UBND ngày 10/10/2023 về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Báo cáo số 1961/BC-UBND ngày 25/7/2023 về tình hình triển khai các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; Báo cáo số 2557/BC-UBND ngày 18/9/2023 về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu, kỷ luật kỷ cương hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ban ngành Trung ương giải quyết; theo đó tỉnh Cao Bằng đã nhận được ý kiến trả lời, giải quyết của nhiều bộ, ban ngành Trung ương⁵.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023, xác định 554 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Đồng thời, hàng tháng, quý rà soát, bổ sung, điều chỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, địa phương để thực hiện.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 35.175 văn bản đến; ban hành 9.083 văn bản đi, trong đó có: 1.444 quyết định, 2.970 công văn chỉ đạo điều hành, 22 văn bản quy phạm pháp luật, 11 chỉ thị, 03 công điện... Các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong đó: về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành 01 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết⁶; quán triệt thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

⁵ Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 21/2/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; Công văn số 513/TTg-TH ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết ngay các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành; Công văn số 1332/BKHĐT-KTĐN ngày 28/2/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất sử dụng vốn dự và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vay vốn ADB; Công văn số 3895/BKHĐT-KTĐPLT ngày 24/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các kiến nghị, đề xuất của các địa phương đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 16/5/2023 và Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3650/LĐT BXH-VP ngày 06/9/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Cao Bằng; Công văn số 4413/BXD-QLN ngày 03/10/2023 của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng theo văn bản số 7476/BKHĐT-TCTT ngày 11/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 6929/BNN-KH ngày 28/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Cao Bằng; Công văn số 10494/BTC-ĐT ngày 02/10/2023 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn theo văn bản số 1504/BC-UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban Dân tộc; Công văn số 7302/BTNMT-MT ngày 30/8/2023 về việc xử lý kiến nghị của các địa phương...

⁶ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 78/UBND-TH ngày 13/01/2023 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 109/UBND-CN ngày 18/01/2023 tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Công văn số 3488/UBND-VX ngày 30/12/2022 về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 3462/KH-VP ngày 30/12/2022 về việc thăm và động viên nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 3375/VP-VX ngày 22/12/2022 giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu triển khai công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;...

Phòng chống tham nhũng đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh⁷; ban hành Chỉ thị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã được chuẩn hóa thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023;... Đặc biệt, sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, cả nước bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, tại tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện tình trạng ở một số sở, ngành, địa phương và một bộ phận CBCCVC né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu... ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Để chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của tỉnh và Nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1041/UBND-NC ngày 28/4/2023 về việc thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công văn số 1316/UBND-TH ngày 31/5/2023 về việc chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; Công văn số 2984/UBND-NC ngày 02/11/2023 về việc thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh được ban hành tại Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, UBND tỉnh đã tổ chức 44 cuộc họp lãnh đạo và 10 phiên họp UBND tỉnh thường kỳ; nhiều cuộc họp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, nhiệm vụ mang tính chiến lược; họp các Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và nhiều cuộc họp chuyên đề, đột xuất, qua đó kịp thời xem xét, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của địa phương, nổi bật là đã tổ chức thành công Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ mở rộng tháng 6/2023 với hình thức họp trực tiếp và trực tuyến thông 3 cấp từ tỉnh đến xã. Các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ đã tập trung được trí tuệ của các thành viên và các đại biểu trong việc phân tích, đánh giá khách quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những vấn đề đặt ra và xác định giải pháp cần thực hiện để hoàn

⁷ Công tác kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, không để việc sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp tết. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tiết kiệm chi tiêu trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm, đầu năm mới. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã kịp thời chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lương hưu cho các đối tượng đã nghỉ hưu theo chính sách hiện hành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người lao động trong dịp Tết.

thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng tháng, quý và cả năm 2023; đồng thời tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, thông giữa cấp tỉnh, huyện và xã để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc; duy trì, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới; hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh... Các cuộc họp đều được chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, đổi mới, đi vào giải quyết cụ thể các tồn tại, vướng mắc và tổ chức sớm hơn từ 2-3 tháng so với năm trước.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2023 đã tham dự hàng trăm hội nghị, phiên họp, buổi làm việc quan trọng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh như: Làm việc với: Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, làm việc với Ủy ban kiểm tra Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia; làm việc với Đoàn xác minh vụ việc khiếu nại của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Làm việc với Thanh tra Bộ Nội vụ Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Giám sát ĐBQH tỉnh, Hội đồng thẩm định Quốc gia về Quy hoạch tỉnh; UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh; Họp trực tuyến Phiên họp Chính phủ với các địa phương hàng tháng; Họp: Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Họp BCS đảng UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển công chức, thẩm định Chỉ số CCHC, họp về các nội dung đề xuất, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật còn bất cập, vướng mắc, họp với các cơ quan tham mưu về 3 Chương trình MTQG; Họp về khôi phục giao thương qua cửa khẩu, lối mở biên giới; Họp Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Họp BCĐ lập quy hoạch tỉnh; Họp BCĐ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Họp BCĐ Kinh tế tập thể; Họp BCĐ về chuyển đổi số; Họp BCĐ thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Họp BCĐ cải cách hành chính; Họp BCĐ Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh; Họp BCĐ diễn tập phương án phòng cháy chữa và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Dự: dự các kỳ họp thứ 14, 15, 16 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự lễ giao nhận quân tại Thành phố Cao Bằng; Dự họp về tiến độ rà soát, xử lý khắc phục hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2022; dự Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của TW...⁸

⁸ Làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 quốc gia; Họp về đánh giá về sản phẩm OCCOP; họp Ủy ban Điều phối cấp tỉnh về thực hiện Hiệp định thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); họp thông nhất dự kiến các dự án sử dụng vốn phòng chống lụt bão 2022; Họp BCĐ dự án đường bộ cao tốc tỉnh Cao Bằng; Họp Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách; Họp trực tuyến Chính phủ về du lịch; Họp thẩm định chuyên mục đích sử dụng rừng; Họp thẩm định điều chỉnh CTĐT nhóm B; Họp thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ đá Khuổi Quân, xã Ngũ Lão, Hòa An; Họp giải quyết khó khăn mỏ vàng Thẩm Riêm, xã Nam Cao, Bảo Lâm; họp xem xét, thống nhất giải quyết một số nội dung liên quan đến dự án thủy điện Khuổi Luông, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng; Họp Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Họp cho ý kiến hội thi cán bộ, quản lý giỏi tại Cao Bằng; Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số; Dự họp công bố Quyết định kiểm toán CTMTQG về PTKTXH vùng ĐBĐTTSMN; Dự hội nghị trực tuyến theo Nghị định 03 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Dự chương trình gặp

Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã thường xuyên, tăng cường đi công tác cơ sở, kiểm tra, nắm tình hình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó, trọng tâm kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quyết toán ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án trọng điểm...⁹; thăm hỏi, tặng quà, động viên một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương¹⁰.

mặt biểu dương văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiêu biểu Xuân Quý Mão 2023; Dự Chương trình Tết sum vầy của Liên đoàn lao động tỉnh; Dâng hương tại Đền thờ Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa nhân ngày Quốc khánh 2.9; tham gia Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ; Tiếp xã giao Bà Tredene Dobson-Đại sứ New Zealand; Dự các Hội nghị trực tuyến (HNTT): HNTT về thị trường Bất động sản; HNTT toàn quốc triển khai CSTĐ thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP; Dự HNTT các ngành: Thanh tra, Lao động - Thương binh & Xã hội; Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Phi chính phủ nước ngoài 2013; HNTT toàn quốc UBATGT quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; HNTT toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Dự Phiên họp lần thứ I, Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW về Hội nhập kinh tế quốc tế; Dự Lễ kỷ niệm 30 năm IFAD tại Việt Nam; Dự hội nghị tổng kết 20 năm ngày Hội ĐĐK toàn dân tộc và biểu dương GĐVH tiêu biểu; Dự Đại Hội Liên đoàn Lao động tỉnh;; Dự Hội nghị giới thiệu Cao Bằng tại Hà Nội; Dự khai mạc Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2023...

⁹ Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội; dự toán ngân sách; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; các dự án đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 năm 2023 tại các huyện, thành phố; dự các Hội nghị, Hội thảo về Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy tại huyện Bảo Lạc; Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Quảng Hòa; Tham gia Đoàn Kiểm tra đường tỉnh 206 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Kiểm tra các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2022; Làm việc với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan về thực hiện nghĩa vụ ngân sách liên quan đến đất đai; Tham gia Đoàn kiểm tra của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại nhà máy Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản tại nhà máy Niken - Đồng; Kiểm tra Công trình Nhà Bảo tàng tỉnh, Nhà trụ sở HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Nhà Trụ sở các sở ngành; Kiểm tra các hạng mục công trình tại Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc; Kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc; Kiểm tra tiến độ cải tạo, sửa chữa các hạng mục trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Nguyên Bình; kiểm tra, thống nhất giải quyết việc triển khai thực hiện dự án Bố trí ổn định dân cư xóm Nà Sài, Nà Làng, Nặm Ngoại, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, việc đóng cửa mỏ khoáng sản, tận thu khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc; Kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Trung tâm y tế huyện Thạch An và Dự án Đường tỉnh 208 - Giai đoạn 2; Kiểm tra thực địa tại cửa khẩu Trà Lĩnh và lối mở Nà Đòng; Tiếp xúc cử tri tại huyện Nguyên Bình; Kiểm tra khu vực nguy cơ sạt lở tại Cơ sở cai nghiện tỉnh; Kiểm tra công tác diễn tập phòng chống thiên tai tại huyện Trùng Khánh; Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT; Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Nguyên Bình; Dự Hội nghị tổng kết công tác của các sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Khoa học và công nghệ; Ban Dân tộc; Ban Quản lý khu kinh tế. Dự: Hội nghị BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Hạ Lang...; Dự kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Cao Bằng; Kiểm tra đường 206 và Khu du lịch thác Bản Giốc;...

¹⁰ Lãnh đạo UBND tỉnh đã thăm, động viên, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh các đơn vị: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; Nhà máy Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken -Đồng của Công ty cổ phần Khoáng sản Tân Phát; Nhà máy Sản xuất Vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Sản xuất VLXD Cao Bằng; Nhà máy thủy điện Hồng Nam của Công ty cổ phần Năng lượng Cao Bằng; Cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH chế biến lâm sản Tây Bắc; Cơ sở khai thác tận thu quặng thiếc trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập lục phần- Tỉnh Túc và Khai

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh đã tập trung được trí tuệ, sự thống nhất cao của tập thể trong việc chủ động, tích cực đưa ra các ý kiến chỉ đạo quan trọng, kịp thời giải quyết các vấn đề mới, đột xuất, cấp bách do thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội địa phương đặt ra, tiêu biểu là chỉ đạo tổ chức, điều hành Hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; Hội nghị đánh giá và triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế năm 2022, nâng cao hiệu quả các chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2023; chỉ đạo trả lời và giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; triển khai ứng dụng Công du lịch thông minh, giúp các cá nhân, doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá, tạo liên kết chuỗi, phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch hoàn chỉnh; tổ chức Hội thảo khoa học Thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng; thúc đẩy triển khai vận hành thí điểm khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc); tổ chức hội đàm thực địa giữa huyện Hà Quảng với huyện Nà Po (Trung Quốc), ký kết biên bản về việc xây dựng hạng mục đường chuyên dụng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của khẩu Sóc Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc)...

Các thành viên UBND tỉnh là thủ trưởng các sở, ban, ngành đã tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh; tích cực, chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trong thời điểm diễn ra các Lễ hội xuân năm 2023; thăm hỏi, tặng quà, động viên, chúc Tết người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết¹¹. Chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tập trung ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, đồng thời thường xuyên tự nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đã chủ trì tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định và lợi ích chính đáng của người dân, qua đó tạo sự phấn khởi, đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

thác tận thu quặng thiếc, khoáng sản trong bãi đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; làm việc với UBND huyện Nguyên Bình về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển cây dược liệu quý trên địa bàn huyện...

¹¹ UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 110/UBND-TH ngày 18/01/2023 về việc tặng quà tết cho các hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán 2023, trong đó chỉ đạo các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và tặng quà cho 18.189 hộ nghèo trong tỉnh chưa được nhận quà tết năm 2023, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng/hộ. Trên cơ sở nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa, trong dịp Tết, các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, bảo đảm Tết đến với mọi người và mọi nhà. Theo đó, toàn tỉnh đã tặng **68.550 suất quà** với tổng kinh phí **29.791.600.000 đồng**.

UBND tỉnh hoạt động đảm bảo sự thống nhất, quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại; đảm bảo hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề trọng tâm phát sinh

Trong bối cảnh, các yếu tố chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp có tác động mạnh đến việc điều hành, phát triển kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng; UBND tỉnh đã tiếp thu và triển khai tốt các chỉ đạo của Trung ương trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng đặc điểm thực tế, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương, nhất là quyết liệt chỉ đạo thực hiện một cách chủ động, kỹ lưỡng, sáng tạo những vấn đề cốt yếu thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương như: theo sát và nỗ lực đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chỉ đạo bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt dự án và giao vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đông Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược và tháo gỡ 03 điểm nghẽn, nút thắt để khai thác tối đa 05 lợi thế sẵn có của tỉnh; chỉ đạo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 03 Chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức các hội nghị thông 3 cấp, từ tỉnh đến xã để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) và tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023; Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2023; duy trì hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị giới thiệu Cao Bằng tại Thành phố Hà Nội; tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình MTQG tại các huyện, thành phố và kiểm tra thực địa một số dự án; tổ chức các hội thảo về: Phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp, HTX năm 2023, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh...

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động vận dụng bài học thành công trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong những năm trước, tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và Chương trình công tác của

UBND tỉnh; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội.

Với sự vào cuộc chủ động, có sự thống nhất từ trên xuống dưới, kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cụ thể:

- Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước tăng 3,46%; Trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều có chuyển biến tích cực hơn, nhất là sự đổi mới trong cách thức, biện pháp giải quyết và ứng phó với những khó khăn, thách thức mới do thực tiễn đặt ra, cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp chủ động thích ứng với bối cảnh thiên tai, rét đậm và hạn hán kéo dài; phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi, theo đó Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,28%, trong đó: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 38.129 ha, bằng 100,52% so với chính thức vụ đông xuân năm 2022, tuy nhiên, do tình trạng hạn hán kéo dài, một số diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân bị mất trắng (*cây lúa mất trắng 98 ha, chiếm 2,75% diện tích gieo trồng; cây ngô mất trắng 1.243 ha, chiếm 4,85% diện tích gieo trồng*), tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân giảm 8,79% so với cùng kỳ năm trước, song vấn đề an ninh lương thực luôn được đảm bảo.

Số lượng và sản lượng các đàn vật nuôi đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (*Tổng đàn lợn tăng 3,8%, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 3,13%; Tổng số bò tăng 0,28%, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tăng 3,97%; Tổng số trâu tăng 0,05%, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng tăng 4,5%; Tổng số gia cầm tăng 237%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tăng 2,35% ...*).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện tổng thể; đến nay duy trì 17 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 08 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 46 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 64 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và có 04 xã dưới 05 tiêu chí. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh 10,6 tiêu chí/xã. Ước thực hiện năm 2023, có thêm 05 xã đạt từ 17-18 tiêu chí nông thôn mới, đạt KH..

+ Lĩnh vực Công Thương: Tỉnh đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, tổ chức điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn và bố trí sản xuất, kinh doanh hợp lý, tập trung khai thác tối đa những yếu tố thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh, do đó đã đạt nhiều kết quả tốt.

Thương mại, dịch vụ, du lịch đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước: tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 8.911 tỷ đồng, đạt 96,5% KH, tăng 32,5%; tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt 572,5 triệu USD, đạt 89,7% KH; Tổng lượt khách du lịch đến Cao Bằng đạt 1.767.322 lượt, vượt 36% KH năm và tăng 89%; Tổng thu du lịch ước đạt 1.205 tỷ đồng, bằng vượt 34% KH năm và tăng 141%; vận chuyển hành khách ước đạt 1.759.500 lượt, tăng 17,73%; doanh thu ước đạt 132,92 tỷ đồng, tăng 78,02%; Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước thực hiện được 1.341.980 tấn, tăng 19,41%; doanh thu ước đạt 203,41 tỷ đồng, tăng 15%.

Sản xuất công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp (TTCN) phục hồi tốt so với cùng kỳ năm trước: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 3,67%; Giá trị sản xuất công

nghiệp (theo giá hiện hành) thực hiện 10 tháng năm 2023 là 5.082,74 tỷ đồng, đạt 75,86%KH, tăng 5,87%; Ước thực hiện năm 2023 là 6.700 tỷ đồng, đạt 100% KH, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất TTCN (theo giá hiện hành) tính chung 10 tháng đầu năm ước đạt 777,56 tỷ đồng, đạt 88% KH, tăng 20,4%).

+ Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, giao thông vận tải, xây dựng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; hiện nay, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy hơn nữa phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu...; đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ giao; thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý, nhất là chủ động chuẩn bị bảo đảm cung ứng vật liệu cát, sỏi, đất đắp nền cho các dự án giao thông trọng điểm. Thực hiện một cách chủ động, kỹ lưỡng, sáng tạo những vấn đề cốt yếu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), phân đấu tổ chức khởi công dự án nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023); tổ chức các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, thông 3 cấp, từ tỉnh đến xã để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án đô thị, hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH.

Công tác Phát triển đô thị -Quản lý nhà được quan tâm chỉ đạo sát sao, tỉnh đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thị trường bất động sản, theo đó, trong quý III, lượng giao dịch bất động sản đất nền là 188 lô, giao dịch bất động sản nhà ở riêng lẻ là 41 căn, tổng cộng giá trị giao dịch khoảng 150 tỷ đồng.

+ Công tác quản lý, điều hành ngân sách và các tổ chức tín dụng được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến hết ngày 31/10/2023 đạt 1.638,176 tỷ đồng; đạt 69% dự toán Trung ương giao; đạt 58% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 47% so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.009,8 tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán Trung ương giao; đạt 70,8% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 50,8% so với năm trước. Ước thu cân đối không bao gồm thu đất, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết đạt 106% dự toán.

Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt tiết kiệm chi ngân sách; chủ động phương án huy động nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho cứu trợ thiên tai, bão lũ; chi diễn tập phòng thủ và một số nhiệm vụ cấp thiết khác. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện tính đến hết ngày 31/10/2023 được 5.967,272 tỷ đồng, đạt 46% dự toán Trung ương giao; đạt 45% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 111% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được 1.329,4 tỷ đồng, đạt 26,7% theo Quyết định của Thủ tướng giao; đạt 28,6% vốn đã giao theo Nghị quyết HĐND tỉnh; giải ngân Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 được 821,943 tỷ đồng, đạt 50,4% KH. Ước thực hiện tổng chi NSNN trên địa bàn năm 2023 ước đạt 13.224 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Trung ương giao; đạt 99,6% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 139,1% so với năm trước.

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; tổng nguồn vốn quản lý, huy động trên địa bàn tỉnh đạt 29.550 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 15.850 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định.

+ Các lĩnh vực quản lý, phát triển khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vươn thông phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh và tập trung xây dựng, từng bước hoàn thiện các cơ sở pháp lý nhằm tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh.

+ Các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế tư nhân tiếp tục được chú trọng, đã có nhiều đổi mới trong cách thức thực hiện, trọng tâm là tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực, so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 87%; số doanh nghiệp thông báo giải thể tự nguyện giảm 10,8%; số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể tự nguyện giảm 43%; Số hợp tác xã thành lập mới 28 HTX, vượt 86,7% so với KH.

- Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; chất lượng cuộc sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện

Những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Có 03 di sản được đưa vào danh mục di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, 01 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng được tuyên truyền sâu rộng và được tổ chức ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, được ghi vào kỷ lục Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá giới thiệu những nét đẹp từ phong cảnh đến văn hóa, con người Cao Bằng đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, phát huy lòng tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên trong nhân dân

các dân tộc trong tỉnh, cụ thể như: Lễ hội du lịch thác Bản Giốc, trong đó Chương trình hát Then, đàn Tính năm 2023 với sự tham gia của 1.000 người tại Thác đã xác lập kỷ lục số lượng người biểu diễn hát Then, đàn Tính lớn nhất Việt Nam; Tuần Văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 524 năm thành lập tỉnh (1499 - 2023) đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất với nhiều hoạt động thiết thực: Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc- Việt Bắc lần thứ 28; Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể, dù lượn “Bay trên miền non nước”; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP; Biểu diễn tiết mục dân vũ thể thao với 3.000 người tham gia có chủ đề “Vũ điệu miền Non nước” tại không gian văn hóa Phố đi bộ Kim Đồng đã xác lập kỷ lục số lượng người mặc trang phục các dân tộc trình diễn dân vũ thể thao...

Công tác phân tuyến kỹ thuật và khám chữa bệnh cho Nhân dân tại các tuyến được thực hiện có hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đến tháng 10/2023 đã khám bệnh 582.262 lượt người, tăng 67.229 lượt người (tăng 11,3%) so với cùng kỳ năm 2022. Triển khai tư vấn, khám chữa bệnh trực tuyến, từ xa, kết nối bệnh viện trung ương với bệnh viện tuyến tỉnh, các đơn vị tuyến tỉnh với tuyến huyện, xã. Rà soát, dự trù, mua sắm cung ứng và đảm bảo đủ số thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ, phục vụ công tác chuyên môn và phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng thuốc đúng quy chế, đảm bảo an toàn, hợp lý.

Giáo dục đào tạo đạt được kết quả tích cực, Tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành GDĐT tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thời gian và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; khắc phục tạm thời tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh và Tin học. Công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong năm học toàn tỉnh giảm thêm 09 cơ sở giáo dục, đến thời điểm tháng 11 năm 2023 có 01 trường được công nhận đạt chuẩn, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 174 trường; hiện tại, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT tiếp tục triển khai công tác đánh giá cho 10 trường, trong đó có 05 trường đề nghị công nhận mới¹². Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đúng nội dung, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ được củng cố và duy trì. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng cao, đội tuyển Robotic của Trường trung học phổ thông (THPT) Chuyên Cao Bằng tham gia giải vô địch VEX IQ ROBOTICS toàn quốc năm 2023 đạt kết quả cao, được lựa chọn là một trong 20 đội tuyển của Việt Nam tham gia thi đấu giải VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP 2023 được tổ chức tại Hoa Kỳ; tại giải đấu này, Đội tuyển robotic của trường THPT Chuyên đã thi đấu và đạt kết quả ấn tượng, đã bứt phá từ top 1.187 lên top 183 thế giới; tháng 10 năm 2023 đội thi "Chuyên Cao Bằng" tham

¹² Trường Mầm non Thái Học, huyện Bảo Lâm; Trường Mầm non Cao Thắng, huyện Trùng Khánh; Trường Mầm non thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình; Trường Mầm non Đức Xuân, huyện Thạch An; Trường Mầm non Quý Quân, huyện Hà Quảng.

gia giải vô địch STEM Robotics Việt Nam năm 2023 đã xuất sắc giành cup vô địch cho các đội THPT.

Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, trong đó: trợ cấp xã hội thường xuyên cho 29.857 đối tượng tại cộng đồng; giải quyết trợ cấp đột xuất cho 395 trường hợp; thực hiện trợ cấp cứu đói tết Nguyên đán và giáp hạt cho 25.713 hộ, 105.054 khẩu, 1.575,81 tấn gạo; thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định. Công tác thông tin thị trường lao động được đẩy mạnh với nhiều hình thức đem lại hiệu quả tích cực; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyển sinh và đào tạo, trong tỉnh có 7.888 lao động được hỗ trợ giới thiệu, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ở trong và ngoài nước.

Công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân được đẩy mạnh, qua đó tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

- Công tác nội vụ, tư pháp, thanh tra được chú trọng chỉ đạo thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng phần mềm quản lý, kết nối chia sẻ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định, kịp thời và tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023. Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trong tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng, thúc đẩy, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

- Tỉnh đã thực hiện tốt công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh với các đối tác nước ngoài phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó: đã thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2023 và Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 14; tổ chức thành công các Đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài; đón tiếp và làm việc với các Đoàn công tác: Đoàn Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Đoàn Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, Đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đoàn công tác Chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc; phối hợp với Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; cung cấp thông tin, video clip và tài liệu quảng bá tại sự kiện "Văn hóa Việt Nam" tại Hungary; tổ chức thành công Hội nghị "Giới thiệu Cao Bằng" tại Hà Nội; đồng thời chỉ đạo thẩm định việc tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại đảm bảo đúng quy định.

- Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu thực hiện chậm tiến độ, kết quả đạt thấp

so với cùng kỳ; nhiều khó khăn, vướng mắc từ những tháng trước chưa được giải quyết: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt giảm sâu so với cùng kỳ năm trước; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; Việc thu hút đầu tư khó khăn, số dự án thu hút được giảm so với năm 2022. Tiến độ thực hiện công tác đấu giá đất và tài sản trên đất chậm. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thiệt hại do thiên tai lớn, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân. Tình trạng thiếu hụt giáo viên vẫn xảy ra cục bộ tại một số địa bàn; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở một số huyện còn gặp nhiều khó khăn.

3. Về công tác phối hợp của UBND tỉnh với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan tư pháp

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 10/QCPH ngày 11/02/2022 giữa Thường trực HĐND tỉnh - lãnh đạo UBND tỉnh- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; đồng thời giữ mối quan hệ thường xuyên với các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động tiếp xúc cử tri để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương giải đáp trực tiếp và trả lời bằng văn bản, tổng hợp trình HĐND tỉnh báo cáo tại các kỳ họp đại biểu HĐND tỉnh được biết và thông tin đến người dân¹³.

UBND tỉnh tích cực phối hợp, tham gia các hội nghị, cuộc họp do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức như: Hội nghị lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Hội nghị lần thứ 9 (bất thường) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và

¹³ - Công văn số 507/UBND-NC ngày 13/3/2023 về việc giao nhiệm vụ trả lời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023; Công văn số 530/UBND-ND ngày 15/3/2023 về việc báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh; Công văn số 775/VP-TTPVHCC ngày 24/3/2023 về việc phối hợp báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 746/UBND-ND ngày 03/4/2023 kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện lời hứa chất vấn, kiến nghị sau giám sát, các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công văn số 1117/UBND-TH ngày 12/5/2023 về việc giao nhiệm vụ tham mưu trả lời kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh; Công văn số 2340/UBND-TH ngày 29/8/2023 về việc rà soát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện lời hứa chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 2736/UBND-TH ngày 05/10/2023 về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 2808/UBND-TH ngày 12/10/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026...

- Báo cáo số 1242/BC-UBND ngày 24/5/2023 tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Báo cáo số 1679/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số Báo cáo số 2917/BC-UBND ngày 24/10/2023 tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2023; Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024; Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2023; Hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu, giai đoạn 2003-2023... Tại các Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ và các cuộc họp bàn về các nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh, UBND tỉnh luôn gửi giấy mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Căn cứ các quy định của cấp trên và yêu cầu thực tiễn đặt ra UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh và trình danh mục các nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các Thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh kịp thời, nhất là triển khai các nội dung liên quan đến các kỳ họp chuyên đề thứ 12, 13, 15, 16; kỳ họp thường lệ giữa năm và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026¹⁴.

UBND tỉnh phối hợp tốt với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và ủng hộ các quỹ từ thiện, an sinh xã hội, góp phần làm tăng tính thiết thực, hiệu quả của các cuộc vận động, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn dân cư. Đối với các nội dung kết luận, kiến nghị sau giám sát của các đoàn giám sát HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND tỉnh luôn quan tâm, thường xuyên theo dõi, tổng

¹⁴ - Tờ trình số 367/TTr-UBND ngày 22/02/2023 trình Danh mục nghị quyết đề xuất xây dựng trình Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII; Tờ trình số 632/TTr-UBND ngày 23/3/2023 trình Danh mục nghị quyết đề xuất xây dựng trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII và bổ sung danh mục nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 2172/TTr-UBND ngày 15/8/2023 trình danh mục nghị quyết đề xuất xây dựng trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII; Tờ trình số 2347/TTr-UBND ngày 30/8/2023 bổ sung danh mục nghị quyết đề xuất xây dựng trình các kỳ họp năm 2023 HĐND tỉnh và điều chỉnh danh mục nghị quyết đề xuất xây dựng trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

- Công văn số 3399/UBND-TH ngày 22/12/2022 về việc rà soát, bổ sung nội dung đăng ký xây dựng nghị quyết trình các Kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023; Công văn số 729/UBND-NC ngày 31/3/2023 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Công văn số 1005/VP-TH ngày 13/4/2023 về việc đôn đốc tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 939/UBND-TH ngày 20/4/2023 về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII; Công văn số 1049/UBND-NC ngày 01/5/2023 về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 1083/UBND-TH ngày 08/5/2023 về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 1110/UBND-TH ngày 11/5/2023 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề); Công văn số 2422/UBND-TH ngày 06/9/2023 về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII; Công văn số 2701/UBND-TH ngày 29/9/2023 về việc giao nhiệm vụ xây dựng và khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII...

hợp các nội dung đã kết luận, kiến nghị sau giám sát của các đoàn giám sát; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị, đối tượng chịu giám sát nghiêm túc chấp hành các kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát; cập nhật và thường xuyên rà soát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong việc rà soát, cung cấp, chuẩn bị hồ sơ và tham dự các phiên tòa hành chính, công tác thi hành án hành chính để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình thực hiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

4.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm 2023¹⁵.

UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chính phủ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo tuân thủ đúng theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do

¹⁵ - Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 Ban hành Chương trình Công tác năm 2023;

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 07/4/2025 về việc Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025;

- Kế hoạch hành động số 1189/KH-UBND ngày 18/5/2023 thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;...

- Ban hành các công văn số: 245/UBND-TH ngày 08/2/2023 về việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương; 551/UBND-TH ngày 16/3/2023 về việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023; 859/UBND-TH ngày 13/4/2023 về việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023; 1129/UBND-TH ngày 15/5/2023 về việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; 1453/UBND-TH ngày 12/6/2023 về việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023; 1975/UBND-TH ngày 25/7/2023 về việc tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; 2231/UBND-TH ngày 18/8/2023 về việc tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023; 2587/UBND-TH ngày 20/9/2023 về việc tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023; 2787/UBND-TH ngày 11/10/2023 về việc tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014; đồng thời báo cáo định kỳ hàng Quý kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ¹⁶. Từ ngày 01/01/2023 đến 31/10/2023 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Cao Bằng thực hiện 175 nhiệm vụ (trong 51 văn bản). UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, có 79 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, 94 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn; 02 nhiệm vụ quá hạn (*trong đó, 01 nhiệm vụ đã được thực hiện và đang chờ xác nhận hoàn thành; 01 nhiệm vụ đang thực hiện*).

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế làm việc của Chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ công tác địa phương, UBND tỉnh Cao Bằng đã đề xuất và được Chính phủ giao cho tỉnh Cao Bằng chủ trì xây dựng, trình Chính phủ xem xét "*Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng*" vào Chương trình công tác tháng 6/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (*tại Phụ lục 2, Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ*). Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng sơ bộ dự thảo Đề án Cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc và xin ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy và xin ý kiến đại biểu của các cơ quan: Tổng cục Du lịch; Vụ Biên giới Việt Trung, Bộ Ngoại giao; Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an tại Hội nghị Tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch Liên quốc gia Khu cảnh quan Bản Giốc". Trên cơ sở đó tiếp thu các ý kiến đóng góp, nội dung đánh giá tình hình thực tiễn địa phương, tỉnh đã phối hợp với Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiều lần chỉnh sửa Đề án. Ngày 11/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 2798/TTr-UBND trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng. Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và có ý kiến thẩm định, UBND tỉnh sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, cùng các quyết sách quan trọng, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; sự hỗ trợ của bạn bè trong nước và quốc tế; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND

¹⁶ UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1537/UBND-TH ngày 19/6/2023 về việc báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (Kỳ báo cáo Quý II/2023); Văn bản số 2588/UBND-TH ngày 20/9/2023 về việc báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (Kỳ báo cáo Quý III/2023).

tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã đoàn kết, nhất trí, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh. Các cấp chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở đã đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra và tiếp tục đổi mới phương thức làm việc; nỗ lực, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và đã phấn đấu, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu được giao, qua đó đã đạt được một số kết quả tốt:

- Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với nhiều kết quả quan trọng, 11/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp đã khắc phục những tác động xấu của thời tiết và tổ chức đảm bảo tiến độ, diện tích, an ninh lương thực được đảm bảo; dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát, tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2022; hoạt động của doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước; tổng nguồn vốn trên địa bàn và tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng so với đầu năm; kinh doanh thương mại – dịch vụ có tín hiệu tích cực, dịch vụ du lịch có dấu hiệu phục hồi, số lượt khách và doanh thu du lịch tăng tốt so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt số lượt khách quốc tế tăng cao. Các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao.

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều đạt được những kết quả tích cực; đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí phấn khởi, là động lực tinh thần để người dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương; hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ và triển khai năm học 2022-2023 với nhiều phương án dạy và học an toàn. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống người dân được đảm bảo, chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn được thực hiện hiệu quả.

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh thực hiện; công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực hiện Cải cách hành chính của tỉnh được tổ chức kịp thời; UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh thiết thực thông qua việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số...

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ bản đã kiềm chế được tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với đối tác nước ngoài, nhất là các đối tác quan trọng nhằm thu hút ngoại lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác ngoại giao văn hóa và thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh Non nước Cao Bằng đến bạn bè quốc tế.

- UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao kịp thời; quan tâm chỉ đạo, lắng nghe, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tích cực phối hợp tốt với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc

hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung.

Những kết quả đạt được đã tạo không khí phấn khởi và góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Việc triển khai nội dung đề án trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mặc dù đã được chuẩn bị từ những năm trước, tuy nhiên dự thảo nội dung Đề án phải rà soát, chỉnh sửa bổ sung nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ trình Đề án.

- Một số sở, ngành, địa phương chưa triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chưa hiệu quả, phương pháp điều hành chưa khoa học, linh hoạt và thiếu quyết liệt; việc rà soát, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ, công việc theo chức năng, quyền hạn được giao chưa toàn diện và hiệu quả chưa cao; tính chủ động trong việc đề xuất cấp trên xử lý một số vấn đề liên quan theo thẩm quyền chưa cao, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo; Việc chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh họp giải quyết công việc; tham mưu và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các đề án trong chương trình công tác năm của UBND tỉnh, các nghị quyết, báo cáo, đề án trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu.

- Công tác phối hợp xử lý, giải quyết công việc giữa một số sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ và chặt chẽ, một số nhiệm vụ còn kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm.

- Kinh tế - xã hội tỉnh có sự tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với mục tiêu đề ra, sự tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa đảm bảo tính bền vững, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; hoạt động xuất nhập khẩu giảm; công tác đầu giá đất và thu từ sử dụng đất gặp nhiều khó khăn; công tác trồng rừng và di dời chuồng trại chậm tiến độ; việc đầu tư trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục, y tế chưa đáp ứng tốt nhu cầu của người dân; Việc nâng cao hiệu quả thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh không đạt mục tiêu đề ra, kết quả chuyển biến chậm hơn so với các tỉnh, thành phố khác trong nước. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp.

2.2. Nguyên nhân

Những khó khăn, hạn chế nêu trên, bên cạnh xuất phát từ những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hạn hán, dịch bệnh; áp lực từ tỷ giá, lãi suất cao; những biến động chung của thị trường hàng hóa trong nước và thế giới; việc tiếp cận vốn tín dụng, thị trường bất động sản gặp khó khăn; vướng mắc về thể chế, chính sách

chung; cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông hàng hóa và thu hút nhà đầu tư;... thì chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan, đó là:

- Tính quyết liệt, tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao. Năng lực, chất lượng tham mưu, đề xuất một số việc mới, các Đề án lớn, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh còn hạn chế, lúng túng. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ cấp trên giao của một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thiếu quyết liệt, có lúc chưa linh hoạt, chậm; sự phối kết hợp của các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả xử lý một số công việc mang tính liên ngành chưa cao.

- Việc rà soát các cơ chế, chính sách và việc nắm bắt, phân tích, xử lý thông tin về tình hình trong và ngoài nước ở một số sở, ban, ngành, địa phương chưa nhanh nhạy, kịp thời, do đó việc tham mưu các phương án, giải pháp phản ứng chính trên một số lĩnh vực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều;

- Nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng năng lực hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước và xã hội; chưa chủ động nguồn hàng cho xuất khẩu;...

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

Năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực biến động không ngừng, ngày càng khó lường hơn; các tổ chức quốc tế phải thường xuyên điều chỉnh dự báo để phù hợp với tình hình thực tế. Trong nước, tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn những hạn chế, khó khăn; trong đó năng lực sản xuất, chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chưa cao; các yếu tố nền tảng như: hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ ... chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong khi đó những điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh chưa được giải quyết triệt để; quy mô nền kinh tế của tỉnh nhỏ, năng lực sản xuất hạn chế, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn yếu; hậu quả của dịch Covid-19 phải khắc phục trong nhiều năm; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến khó lường,...

Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, hóa giải những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2024, góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở phân tích, nhận diện những khó khăn, thách

thức đặt ra, cũng như các yếu tố tích cực cần tiếp tục phát huy, xác định phương hướng chỉ đạo, điều hành trọng tâm năm 2024 như sau:

1. Bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai năm 2024 và đoạn 2021-2025 của Trung ương và địa phương, chỉ đạo, điều hành việc xây dựng hoàn thiện và ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 của địa phương.

2. Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để chỉ đạo, điều hành, kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trên cơ sở đó, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 để thực hiện; xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm và tổ chức thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực, quyết tâm phân đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 cao hơn so với năm 2023.

3. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác rà soát, phản ánh hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND huyện, thành phố theo chức trách, nhiệm vụ được giao phát huy những kết quả đạt được và tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác chỉ đạo, điều hành có chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt để khai thác tối đa 5 lợi thế chính của tỉnh, nhất là tập trung chỉ đạo, điều hành và ưu tiên nguồn lực thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) nhằm tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng giao thông; đồng thời tập trung nghiên cứu thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024, qua đó mở rộng cơ hội và khả năng thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh để thực hiện: Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch, khai thác và phát huy hiệu quả lợi thế so sánh của tỉnh về phát triển du lịch, dịch vụ bền vững, từng bước đưa du lịch Cao Bằng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp quy mô hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường nhằm bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho người sản xuất; tăng cường đầu tư phát triển kinh tế rừng, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, từng bước hiện đại hóa nông thôn và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

5. Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tăng

cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh; duy trì và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; chủ động, linh hoạt trong điều hành thu, chi ngân sách; chỉ đạo quản lý tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu tiếp cận của người dân và doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

6. Chỉ đạo, quản lý hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các chính sách an sinh xã hội; Triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách về dân tộc, tôn giáo, trong đó lựa chọn thực hiện các dự án, nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực trực tiếp phát huy vai trò, tiềm năng thực sự của mỗi dân tộc, thúc đẩy sự đoàn kết giữa các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, nhất là những lao động ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, lao động dân tộc thiểu số theo hướng bền vững, ổn định, gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, khả năng phát triển ngành nghề theo xu hướng phát triển của thị trường. Giữ gìn, phát huy, phát triển văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Cao Bằng; thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao nâng cao thể lực và thể trạng người dân; phát triển sâu rộng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng và tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập; đảm bảo các phương án thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân một cách toàn diện ở tất cả các tuyến; Tăng cường giáo dục sức khỏe để Nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình.

7. Tiếp tục rà soát sắp xếp, tổ chức lại, giải thể đối với các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; hoàn thành Dự án “Thành lập hệ thống bản đồ hành chính cấp huyện và bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng”; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tập trung thanh tra trên các lĩnh vực quan trọng, những nơi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, nơi phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo. Chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp.

8. Tiếp tục phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong việc rà soát và quan tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản trình các cơ quan Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh.

9. Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

10. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2024 của UBND tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, TH(Nh).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Ánh